

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. เรื่องทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ก) ภูมิฐานะและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัท ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 บริษัทที่มีอยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ข) ลักษณะธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ และจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้งานแล้วรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าวทั้งสองประเภท

2. เกณฑ์การจัดทำและนำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

2.2.1 งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด	ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ทั้งเก่า-ใหม่, รับซ่อมรถยนต์	100

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2.2.3 รายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบกับหลักการในมาตรฐานและไม่กระทบกับผู้ที่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปัจจุบัน

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2566 และลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นั้น เป็นการปรับปรุงทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ คำนิยามของประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว และการปรับปรุงอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินแล้วและเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ซึ่งจะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกค้าไม่ชำระค่าเช่าเป็นเวลาเกินกว่า 3 เดือน

รายได้จากการขายรถยนต์รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมของสินค้าให้ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเงินทุนรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา

ดอกเบี้ยรับอื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีอายุครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารที่มีการค้ำประกัน

3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิแสดงในมูลค่าตามสัญญาบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทจ่ายแทนหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ และหักประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.4

3.4 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธีโดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

**บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุน โดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของตราสารทุนนั้น

**การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน**

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายค่านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

**การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน**

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้อายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

**การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน**

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ ผู้บริหารมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเป็นสำรองเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่สามารถสะท้อนเข้าไปในโมเดลด้านเครดิต (Management Overlay) จากการประเมินและการใช้วิจารณญาณของผู้บริหาร

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ดั่งเพิ่ม (ลด) บันทึบบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีนโยบายตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อเห็นว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระ

3.5 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียน

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกกำหนดให้อนุพันธ์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ณ วันที่เริ่มกำหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดทำเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการป้องกันความเสี่ยง

นอกจากนี้ ณ วันที่เริ่มต้นป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำเอกสารว่า เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการหักกลบการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกันความเสี่ยง เมื่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเข้าเงื่อนไขความมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อดังต่อไปนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
- ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้น
- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว เท่ากับอัตราส่วนของปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยทำการป้องกันความเสี่ยงจริง ต่อปริมาณของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจริง

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ซึ่งมีการกำหนดและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในกำไรหรือขาดทุน

3.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าบริษัทแสดงในราคาทุนโดยวิธีดังนี้

อะไหล่รถยนต์ โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  
บริษัทย่อยแสดงในราคาทุนโดยวิธีดังนี้

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย

ในการขายสินค้านั้น

3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนาจควบคุมหมดไป

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

3.8 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า

สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า (รถยนต์) แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ทุกปี

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	จำนวนปี
อาคาร	20
เครื่องมือเครื่องใช้	5
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ทุกปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

รายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้

	จำนวนปี
โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์	10
ลิขสิทธิ์	10

3.11 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น



บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามี การด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืน บริษัทและ บริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจาก การด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกถัวรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะ ถัวรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่ จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หักต้นทุนในการขาย

3.13 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้บันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัด จำหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีได้แสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.14 สัญญาเช่า

3.14.1 กรณีเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วย สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้ สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่า หรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยาย อายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตาม สัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัด มูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชำระ ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรีอและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า โดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

3.14.2 กรณีเป็นผู้ให้เช่า

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

3.15 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัท ไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.16 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.17 การประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

3.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ออกหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ก่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงผลแยกจากกัน

3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

- ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคา ตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

3.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำมาขาย

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำมาขาย ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้านำมาขายนั้น โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น จำนวนค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำมาขายที่ประมาณได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำมาขายทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าและค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

**บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

**อัตราคอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม**

บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถกำหนดอัตราคอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราคอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อยในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราคอกเบี้ยที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

**ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์ภายีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภายีและขาดทุนทางภายีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแนวว่าจะมีกำไรทางภายีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภายีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

4. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งสรุปรายการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
<b>บริษัทย่อย</b>		
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด	ซื้อ ขายแลกเปลี่ยนรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ทั้งเก่า-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์	บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัท ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	ขายรถยนต์นำเข้า	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท มิตรชู อิมเพรสชั่น จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท โก ออโตโมบิล จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท
บริษัท เมโทร โมบิล จำกัด	ขายรถยนต์และศูนย์บริการซ่อม	ผู้ถือหุ้น / กรรมการกลุ่มเดียวกับบริษัท



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	นโยบายราคา	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
<b>บริษัทย่อย</b>					
รายได้ :					
รายได้เงินปันผล	อัตราหุ้นละ 175 บาท	-	-	-	69,998,950.00
ค่าใช้จ่าย :					
ค่านายหน้า	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	20,447,545.48	14,333,770.37
ค่าส่งเสริมการขาย	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	19,201,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสถาบันการเงิน	-	-	215,257.89	76,514.07
ข้อสินทรัพย์ :					
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	ราคาลดสำหรับรถเก่าขึ้นดี	-	-	-	9,519,201.79
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้ :					
รายได้จากการขาย					
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	ราคาลดหลังหักส่วนลดพิเศษ	-	13,825,001.00	-	-
รายได้ค่านายหน้า					
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	32,710.28	-	-	-
รายได้ค่าเช่าโซลาร์รูม					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกันโดยพื้นที่ประมาณ 1,490 ตรม.คิดค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือน	996,000.00	830,000.00	996,000.00	830,000.00
บริษัท เมโทร โมบิล จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกันโดยพื้นที่ประมาณ 350 ตรม.คิดค่าเช่า 425,000 บาทต่อเดือน	-	850,000.00	-	850,000.00
รวม		996,000.00	1,680,000.00	996,000.00	1,680,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการศูนย์บริการ					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	-	3,532,073.05	-	3,532,073.05
บริษัท เมโทร โมบิล จำกัด	อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน	4,969,573.98	1,044,592.24	4,969,573.98	1,044,592.24
รวม		4,969,573.98	4,576,665.29	4,969,573.98	4,576,665.29
รายได้ค่าเช่าพื้นที่					
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	คิดค่าเช่า 225,000 - 241,875 บาทต่อเดือน	2,784,375.00	2,700,000.00	-	-
บริษัท เมโทร โมบิล จำกัด	คิดค่าเช่า 65,000 - 270,000 บาทต่อเดือน	3,560,666.76	270,000.00	-	-
รวม		6,345,041.76	2,970,000.00	-	-
ค่าใช้จ่าย :					
ค่านายหน้า					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	1,412,591.59	-	1,412,591.59	-
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	485,981.31	377,730.86	485,981.31	377,730.86
รวม		1,898,572.90	377,730.86	1,898,572.90	377,730.86
ค่าซ่อมแซม					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	ราคาลด	156,089.35	604,958.22	152,277.10	493,340.03
บริษัท โดโซต้า กรุงเทพ จำกัด	ราคาลด	16,295,710.72	13,335,418.71	14,564,285.74	10,309,382.49
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	ราคาลด	196,787.75	327,838.55	185,485.75	248,370.00
บริษัท มิตร อิมเพรสชั่น จำกัด	ราคาลด	1,845,755.12	655,097.66	1,845,755.12	655,097.66
บริษัท โก ออโต้ โมบิล จำกัด	ราคาลด	59,177.00	68,079.60	59,177.00	68,079.60
รวม		18,553,519.94	14,991,392.74	16,806,980.71	11,774,269.78

**บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ชื่อสินทรัพย์:	นโยบายราคา	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า					
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	ราคาลดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ	854,754.02	5,466,355.14	854,754.02	5,466,355.14
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	ราคาลดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ	1,189,448,954.86	479,645,131.74	1,189,448,954.86	479,645,131.74
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	ราคาลดสำหรับลูกค้าชั้นดี	33,479,906.53	32,033,644.86	33,479,906.53	32,033,644.86
บริษัท มิตรชู อิมเพรสชั่น จำกัด	ราคาลดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ	1,438,798.60	49,134,440.99	1,438,798.60	49,134,440.99
บริษัท โก ออโตโมบิล จำกัด	ราคาลดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ	4,809,307.48	2,360,747.66	4,809,307.48	2,360,747.66
บริษัท เมโทรโมบิล จำกัด	ราคาลดหลังหักส่วนลดพิเศษจากการซื้อ	51,059,444.10	-	51,059,444.10	-
รวม		<u>1,281,091,165.59</u>	<u>568,640,320.39</u>	<u>1,281,091,165.59</u>	<u>568,640,320.39</u>

ยอดคงค้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
ลูกหนี้ - เงินจอง	-	-	282,194.00	603,632.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	50,470,356.59	46,485,160.71
ค่านายหน้าค้างจ่าย	-	-	1,559,270.01	1,290,000.00
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย	-	-	12,021,000.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย	-	-	25,559.54	14,952.08
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
สินทรัพย์สิทธิการใช้				
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	9,216,188.70	12,134,737.16	9,216,188.70	12,134,737.16
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	9,619,779.68	12,441,648.72	9,619,779.68	12,441,648.72
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	4,541.08	123,014.59	4,541.08	36,258.81
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	2,421,624.22	2,614,864.34	2,277,859.74	2,356,399.63
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	26,304.88	11,450.40	6,853.14	11,450.40
บริษัท มิตรชู อิมเพรสชั่น จำกัด	774,488.42	304,223.28	774,488.42	304,223.28
บริษัท โก ออโตโมบิล จำกัด	-	8,488.31	-	8,488.31
รวม	<u>3,226,958.60</u>	<u>3,062,040.92</u>	<u>3,063,742.38</u>	<u>2,716,820.43</u>

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า				
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	-	525,000.00	-	525,000.00
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด	15,834,292.58	63,555,359.36	15,834,292.58	63,555,359.36
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	-	6,480,000.00	-	6,480,000.00
บริษัท เมโทร โมบิล จำกัด	1,545,739.98	-	1,545,739.98	-
รวม	17,380,032.56	70,560,359.36	17,380,032.56	70,560,359.36
ค่านายหน้าล้างง่าย				
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	150,000.00	80,000.00	150,000.00	80,000.00
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด	21,000.00	403,700.00	21,000.00	403,700.00
รวม	171,000.00	483,700.00	171,000.00	483,700.00

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการ และผู้จัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
กรรมการ	1,902,900.85	1,812,286.30
กรรมการบริหาร	10,995,749.09	10,349,142.42
ผู้บริหาร	7,943,940.59	9,716,532.57
รวม	20,842,590.53	21,877,961.29

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	303,786.31	214,353.19	138,786.40	68,322.49
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน	1,420,150.77	176,927.91	1,295,829.61	29,665.41
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์	56,863,717.51	73,579,698.76	56,863,717.51	73,579,698.76
เงินฝากธนาคาร - บัญชีฝากประจำ 3 เดือน	21,199.86	21,097.85	21,199.86	21,097.85
รวม	58,608,854.45	73,992,077.71	58,319,533.38	73,698,784.51

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันในกรณีเบิกเงินบัญชี (มีเช็คขึ้นเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีเงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 - 0.95 ต่อปี และร้อยละ 0.05 - 0.30 ต่อปี ตามลำดับ

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	96,711,237.19	182,293,561.13	95,721,371.59	179,463,974.13
มากกว่า 0 เดือน ถึง 3 เดือน	23,773,996.10	19,700,753.67	23,773,996.10	19,700,753.67
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	4,529,736.07	6,563,156.20	4,529,736.07	6,563,156.20
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	3,440,942.03	1,956,214.55	3,440,942.03	1,956,214.55
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	5,978,465.18	3,934,863.65	5,978,465.18	3,934,863.65
รวม	134,434,376.57	214,448,549.20	133,444,510.97	211,618,962.20
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,795,989.02)	(15,070,583.11)	(11,792,825.03)	(15,067,419.12)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	122,638,387.55	199,377,966.09	121,651,685.94	196,551,543.08

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
รายได้ค้างรับ	10,157,333.90	13,970,578.71	10,121,759.59	13,488,150.25
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	29,002,910.42	25,255,743.72	28,717,525.80	24,949,179.34
ลูกหนี้บริษัทประกันภัย	2,470,810.75	1,546,501.68	2,470,810.75	1,546,501.68
อื่นๆ	2,438,676.53	3,836,855.44	644,947.95	2,458,787.92
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	44,069,731.60	44,609,679.55	41,955,044.09	42,442,619.19
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	166,708,119.15	243,987,645.64	163,606,730.03	238,994,162.27
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย				
ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์	108,427,059.44	159,403,612.20	108,427,059.44	159,403,612.20
ลูกหนี้จากการขายรถยนต์	14,211,328.11	39,974,353.89	13,224,626.50	37,147,930.88
รวม	122,638,387.55	199,377,966.09	121,651,685.94	196,551,543.08

รายการเคลื่อนไหวของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดยกมา ณ ต้นปี	15,070,583.11	7,163,244.45	15,067,419.12	7,117,997.86
ยอดที่ตั้งเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	(2,817,696.05)	14,081,282.54	(2,817,696.05)	14,123,365.14
ตัดหนี้สูญระหว่างปี	(456,898.04)	(6,173,943.88)	(456,898.04)	(6,173,943.88)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	11,795,989.02	15,070,583.11	11,792,825.03	15,067,419.12

7. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	69,516,852.23	31,367,009.72
หัก รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(17,356,466.03)	(10,111,073.13)
รวม	52,160,386.20	21,255,936.59
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(9,242,015.01)	(1,438,082.05)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน-สุทธิ	42,918,371.19	19,817,854.54

**บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรมีรายละเอียด ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566			
	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรมที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าห้าปี	รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรม	13,714,216.09	42,682,932.07	13,119,704.07	69,516,852.23
หัก รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเงินทรมที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(4,472,201.08)	(10,613,992.37)	(2,270,272.58)	(17,356,466.03)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรม-สุทธิ	<u>9,242,015.01</u>	<u>32,068,939.70</u>	<u>10,849,431.49</u>	<u>52,160,386.20</u>
	บาท			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565			
	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรมที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าห้าปี	รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรม	3,210,146.02	12,745,749.60	15,411,114.10	31,367,009.72
หัก รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเงินทรมที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(1,772,063.97)	(5,552,662.67)	(2,786,346.49)	(10,111,073.13)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทรม-สุทธิ	<u>1,438,082.05</u>	<u>7,193,086.93</u>	<u>12,624,767.61</u>	<u>21,255,936.59</u>

**8. สินค้ำคงเหลือ**

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รถยนต์ (มือสอง)	220,882,186.05	165,695,390.25	202,935,634.14	142,571,619.84
อะไหล่รถยนต์	1,430,966.71	1,058,883.91	1,430,966.71	1,058,883.91
รวม	<u>222,313,152.76</u>	<u>166,754,274.16</u>	<u>204,366,600.85</u>	<u>143,630,503.75</u>

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น  
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
สินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน		
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม	222,720.08	116,026,859.95
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม	472.03	34,975.80
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	223,192.11	116,061,835.75

10. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง 2 วงเงิน ซึ่งติดภาระค้ำประกัน ดังนี้

วงเงินที่	วงเงิน (ล้านบาท)	ค้ำประกัน
1	20	- ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อทำสัญญาเช่าและของประกันราคาและค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทวงเงิน 100 ล้านบาท
2	20	- เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 18)
	10	- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 18)
	50	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากประจำธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี และร้อยละ 0.15 ต่อปี ตามลำดับ

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	จำนวนหุ้น		สัดส่วนการถือหุ้น (%)		มูลค่าเงินลงทุน		บาท				
					วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	วิธีราคาทุน	เงินปันผล	2566	2565	
บริษัทย่อย											
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด	400,000	400,000	100	100	242,956,231.63	237,115,559.64	48,812,300.00	48,812,300.00	-	69,998,950.00	
					242,956,231.63	237,115,559.64	48,812,300.00	48,812,300.00	-	69,998,950.00	

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

12. สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า  
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66	
	รายการในระหว่างปี			
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	โอนเข้า (โอนออก)		
ราคาทุน				
รถยนต์	6,962,098,782.44	1,725,156,836.92	(1,217,395,485.82)	7,469,860,133.54
อุปกรณ์รถยนต์	164,552,114.39	21,638,658.65	(19,821,564.27)	166,369,208.77
รวม	7,126,650,896.83	1,746,795,495.57	(1,237,217,050.09)	7,636,229,342.31
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
รถยนต์	2,711,379,001.75	835,226,339.82	(753,474,889.25)	2,793,130,452.32
อุปกรณ์รถยนต์	116,020,009.44	18,289,043.18	(18,238,394.47)	116,070,658.15
รวม	2,827,399,011.19	853,515,383.00	(771,713,283.72)	2,909,201,110.47
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ	4,299,251,885.64			4,727,028,231.84

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	
	รายการในระหว่างปี			
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	โอนเข้า (โอนออก)		
ราคาทุน				
รถยนต์	6,709,577,093.12	1,229,180,446.44	(976,658,757.12)	6,962,098,782.44
อุปกรณ์รถยนต์	162,586,254.69	19,930,603.17	(17,964,743.47)	164,552,114.39
รวม	6,872,163,347.81	1,249,111,049.61	(994,623,500.59)	7,126,650,896.83
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
รถยนต์	2,467,972,200.05	848,048,459.25	(604,641,657.55)	2,711,379,001.75
อุปกรณ์รถยนต์	115,009,485.28	16,960,005.37	(15,949,481.21)	116,020,009.44
รวม	2,582,981,685.33	865,008,464.62	(620,591,138.76)	2,827,399,011.19
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ	4,289,181,662.48			4,299,251,885.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าอยู่ภายใต้สัญญาเช่า ดังนี้

	จำนวน (คัน)		มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
รถยนต์	2,864	1,538	1,866,692,566.91	924,670,720.55



บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทได้ทำหนังสือมอบอำนาจโอนทะเบียนรถยนต์ จำนวน 1,471 คัน และ 1,412 คัน ตามลำดับ เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 4 แห่ง และ 3 แห่ง ตามลำดับ (ดูหมายเหตุ 19)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำของรายได้ค่าเช่าในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ แสดงตามจำนวนเงินในสัญญาดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ไม่เกิน 1 ปี	1,170,863,016.63	1,103,613,027.36
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,794,490,544.79	1,634,892,453.77
รวม	2,965,353,561.42	2,738,505,481.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าราคาคงเป็นจำนวนเงิน 1,135.77 ล้านบาท และ 1,147.78 ล้านบาท ตามลำดับ

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	รายการในระหว่างปี		
	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง		
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดิน	143,650,000.00	-	-	143,650,000.00
อาคาร	27,591,810.02	-	-	27,591,810.02
เครื่องมือเครื่องใช้	10,235,574.00	146,276.37	-	10,381,850.37
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	30,521,131.49	1,051,644.82	-	31,572,776.31
ยานพาหนะ	147,572.95	-	(75,983.18)	71,589.77
รวม	212,146,088.46	1,197,921.19	(75,983.18)	213,268,026.47
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
อาคาร	6,876,512.61	1,379,590.50	-	8,256,103.11
เครื่องมือเครื่องใช้	9,828,619.46	223,196.21	-	10,051,815.67
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	26,910,604.59	1,550,403.08	-	28,461,007.67
ยานพาหนะ	147,567.98	-	(75,981.18)	71,586.80
รวม	43,763,304.64	3,153,189.79	(75,981.18)	46,840,513.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	168,382,783.82			166,427,513.22

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง		
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดิน	143,650,000.00	-	-	143,650,000.00
อาคาร	27,591,810.02	-	-	27,591,810.02
เครื่องมือเครื่องใช้	10,151,361.16	84,212.84	-	10,235,574.00
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	32,244,190.73	1,231,635.40	(2,954,694.64)	30,521,131.49
ยานพาหนะ	221,404.73	-	(73,831.78)	147,572.95
รวม	213,858,766.64	1,315,848.24	(3,028,526.42)	212,146,088.46
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
อาคาร	5,496,922.11	1,379,590.50	-	6,876,512.61
เครื่องมือเครื่องใช้	9,232,365.16	596,254.30	-	9,828,619.46
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	27,930,341.99	1,934,787.24	(2,954,524.64)	26,910,604.59
ยานพาหนะ	221,397.76	-	(73,829.78)	147,567.98
รวม	42,881,027.02	3,910,632.04	(3,028,354.42)	43,763,304.64
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	170,977,739.62			168,382,783.82

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง		
<b>ราคาทุน</b>				
เครื่องมือเครื่องใช้	8,760,860.26	121,327.37	-	8,882,187.63
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	17,470,137.58	612,059.00	-	18,082,196.58
ยานพาหนะ	147,571.98	-	(75,983.18)	71,588.80
รวม	26,378,569.82	733,386.37	(75,983.18)	27,035,973.01
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
เครื่องมือเครื่องใช้	8,438,211.89	183,687.54	-	8,621,899.43
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	15,519,911.14	802,540.14	-	16,322,451.28
ยานพาหนะ	147,567.98	-	(75,981.18)	71,586.80
รวม	24,105,691.01	986,227.68	(75,981.18)	25,015,937.51
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,272,878.81			2,020,035.50

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	ณ 31 ธ.ค. 65
<b>ราคาทุน</b>				
เครื่องมือเครื่องใช้	8,714,242.26	46,618.00	-	8,760,860.26
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	19,677,359.90	747,472.32	(2,954,694.64)	17,470,137.58
ยานพาหนะ	221,403.76	-	(73,831.78)	147,571.98
รวม	28,613,005.92	794,090.32	(3,028,526.42)	26,378,569.82
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
เครื่องมือเครื่องใช้	7,901,994.04	536,217.85	-	8,438,211.89
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	17,553,899.92	920,535.86	(2,954,524.64)	15,519,911.14
ยานพาหนะ	221,397.76	-	(73,829.78)	147,567.98
รวม	25,677,291.72	1,456,753.71	(3,028,354.42)	24,105,691.01
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,935,714.20			2,272,878.81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 อุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนในงบการเงินรวมจำนวนเงิน 34.18 ล้านบาท และ 30.47 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 22.38 ล้านบาท และ 21.04 ล้านบาท ตามลำดับ

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 65	เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขตัดจำหน่าย	ณ 31 ธ.ค. 66
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	114,901,071.82	24,902,634.12	-	139,803,705.94
อาคารบนสิทธิการเช่า	102,261,271.15	4,793,857.19	(1,903,922.18)	105,151,206.16
ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	546,200.00	3,348,322.52	-	3,894,522.52
งานระหว่างก่อสร้างบนสิทธิการเช่า	-	3,148,442.58	-	3,148,442.58
รวม	217,708,542.97	36,193,256.41	(1,903,922.18)	251,997,877.20
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	51,864,701.75	15,530,229.15	-	67,394,930.90
อาคารบนสิทธิการเช่า	89,362,596.54	1,270,708.07	-	90,633,304.61
ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	546,199.00	118,524.69	-	664,723.69
รวม	141,773,497.29	16,919,461.91	-	158,692,959.20
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	75,935,045.68			93,304,918.00

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	รายการในระหว่างปี		
		เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เนื่องไป/ตัดจำหน่าย	
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	103,655,393.84	11,245,677.98	-	114,901,071.82
อาคารบนสิทธิการเช่า	95,564,254.49	6,697,016.66	-	102,261,271.15
ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	546,200.00	-	-	546,200.00
รวม	199,765,848.33	17,942,694.64	-	217,708,542.97
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	38,620,913.97	13,243,787.78	-	51,864,701.75
อาคารบนสิทธิการเช่า	86,074,566.08	3,288,030.46	-	89,362,596.54
ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	546,199.00	-	-	546,199.00
รวม	125,241,679.05	16,531,818.24	-	141,773,497.29
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	74,524,169.28			75,935,045.68

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	รายการในระหว่างปี		
		เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เนื่องไป/ตัดจำหน่าย	
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	24,117,910.27	-	-	24,117,910.27
อาคารบนสิทธิการเช่า	39,161,983.86	4,793,857.19	(1,903,922.18)	42,051,918.87
ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	546,200.00	3,348,322.52	-	3,894,522.52
งานระหว่างก่อสร้างบนสิทธิการเช่า	-	3,148,442.58	-	3,148,442.58
รวม	63,826,094.13	11,290,622.29	(1,903,922.18)	73,212,794.24
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	9,858,044.23	1,414,201.55	-	11,272,245.78
อาคารบนสิทธิการเช่า	26,473,038.21	1,212,587.19	-	27,685,625.40
ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	546,199.00	118,524.69	-	664,723.69
รวม	36,877,281.44	2,745,313.43	-	39,622,594.87
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	26,948,812.69			33,590,199.37

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	รายการในระหว่างปี		
		เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงินไข/ตัดจำหน่าย	
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	12,872,232.29	11,245,677.98	-	24,117,910.27
อาคารบนสิทธิการเช่า	32,464,967.20	6,697,016.66	-	39,161,983.86
ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	546,200.00	-	-	546,200.00
รวม	45,883,399.49	17,942,694.64	-	63,826,094.13
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	8,809,050.06	1,048,994.17	-	9,858,044.23
อาคารบนสิทธิการเช่า	24,523,345.77	1,949,692.44	-	26,473,038.21
ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	546,199.00	-	-	546,199.00
รวม	33,878,594.83	2,998,686.61	-	36,877,281.44
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	12,004,804.66			26,948,812.69

บริษัทและบริษัทย่อยเช่าสินทรัพย์หลายประเภท ประกอบด้วย ที่ดิน อายุสัญญาเช่า 5 - 15 ปี ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่า อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 - 15 ปี

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	รายการในระหว่างปี		
		จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	
<b>ราคาทุน</b>				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,078,980.23	-	-	9,078,980.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	13,047,290.00	541,437.30	-	13,588,727.30
ลิขสิทธิ์	504,672.90	-	-	504,672.90
รวม	22,630,943.13	541,437.30	-	23,172,380.43
<b>หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	7,910,464.83	458,304.59	-	8,368,769.42
	14,720,478.30			14,803,611.01

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินรวม		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	
	รายการในระหว่างปี	รายการในระหว่างปี		
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	
<b>ราคาทุน</b>				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,036,420.23	42,560.00	-	9,078,980.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	13,003,790.00	43,500.00	-	13,047,290.00
ลิขสิทธิ์	504,672.90	-	-	504,672.90
รวม	22,544,883.13	86,060.00	-	22,630,943.13
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	7,454,794.21	455,670.62	-	7,910,464.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	15,090,088.92			14,720,478.30

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	
	รายการในระหว่างปี	รายการในระหว่างปี		
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	
<b>ราคาทุน</b>				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,527,910.69	-	-	6,527,910.69
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	13,039,790.00	148,913.94	-	13,188,703.94
รวม	19,567,700.69	148,913.94	-	19,716,614.63
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	6,067,124.03	96,420.40	-	6,163,544.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	13,500,576.66			13,553,070.20

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	
	รายการในระหว่างปี	รายการในระหว่างปี		
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนที่ลดลง	
<b>ราคาทุน</b>				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,527,910.69	-	-	6,527,910.69
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	13,003,790.00	36,000.00	-	13,039,790.00
รวม	19,531,700.69	36,000.00	-	19,567,700.69
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	5,967,914.59	99,209.44	-	6,067,124.03
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	13,563,786.10			13,500,576.66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มีราคาทุนในงบการเงินรวมจำนวนเงิน 6.39 ล้านบาท และ 6.30 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 5.63 ล้านบาท และ 5.54 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

16. สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	56,697,076.98	104,918,703.23	43,044,535.89	93,697,564.60
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(26,107,504.24)	(25,766,484.19)	(14,308,548.81)	(16,139,516.73)
	<u>30,589,572.74</u>	<u>79,152,219.04</u>	<u>28,735,987.08</u>	<u>77,558,047.87</u>

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
ในกำไรขาดทุน		ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	-	-	21,535.37	21,535.37
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15,608,841.87	2,964,698.38	-	18,573,540.25
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5,521,976.63	587,296.00	-	6,109,272.63
ขาดทุนทางภาษียกไป	83,787,884.73	(51,795,156.00)	-	31,992,728.73
รวม	<u>104,918,703.23</u>	<u>(48,243,161.62)</u>	<u>21,535.37</u>	<u>56,697,076.98</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
สินค้างเหลือ	810,709.28	348,555.52	-	462,153.76
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	10,568,884.91	2,073,173.32	-	8,495,711.59
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14,386,890.00	(2,762,748.89)	-	17,149,638.89
รวม	<u>25,766,484.19</u>	<u>(341,020.05)</u>	<u>-</u>	<u>26,107,504.24</u>

	บาท			
	งบการเงินรวม			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
ในกำไรขาดทุน		ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	21,903.19	-	(21,903.19)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14,866,326.86	742,515.01	-	15,608,841.87
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5,714,033.80	114,229.19	(306,286.36)	5,521,976.63
ขาดทุนทางภาษียกไป	135,482,576.16	(51,694,691.43)	-	83,787,884.73
รวม	<u>156,084,840.01</u>	<u>(50,837,947.23)</u>	<u>(328,189.55)</u>	<u>104,918,703.23</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
สินค้างเหลือ	1,852,027.56	1,041,318.28	-	810,709.28
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	13,468,273.54	2,899,388.63	-	10,568,884.91
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13,966,820.97	(420,069.03)	-	14,386,890.00
รวม	<u>29,287,122.07</u>	<u>3,520,637.88</u>	<u>-</u>	<u>25,766,484.19</u>

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	-	-	21,535.37	21,535.37
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,957,506.14	642,038.72	-	5,599,544.86
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	4,952,173.73	478,553.20	-	5,430,726.93
ขาดทุนทางภาษียกไป	83,787,884.73	(51,795,156.00)	-	31,992,728.73
รวม	93,697,564.60	(50,674,564.08)	21,535.37	43,044,535.89
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
สินค้างเหลือ	810,709.28	348,555.52	-	462,153.76
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	10,568,884.91	2,073,173.32	-	8,495,711.59
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4,759,922.54	(590,760.92)	-	5,350,683.46
รวม	16,139,516.73	1,830,967.92	-	14,308,548.81

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	21,903.19	-	(21,903.19)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,030,815.82	2,926,690.32	-	4,957,506.14
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5,111,062.09	20,424.38	(179,312.74)	4,952,173.73
ขาดทุนทางภาษียกไป	135,482,576.16	(51,694,691.43)	-	83,787,884.73
รวม	142,646,357.26	(48,747,576.73)	(201,215.93)	93,697,564.60
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
สินค้างเหลือ	1,852,027.56	1,041,318.28	-	810,709.28
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	13,468,273.54	2,899,388.63	-	10,568,884.91
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,915,561.45	(2,844,361.09)	-	4,759,922.54
รวม	17,235,862.55	1,096,345.82	-	16,139,516.73



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปข้างต้น  
แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
31 ธันวาคม 2567	-	248,452,752.75
31 ธันวาคม 2568	159,963,643.66	170,486,670.89
รวม	159,963,643.66	418,939,423.64

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินค้ำประกัน	4,245,775.22	3,930,592.70	441,325.69	129,143.17
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	177,964,714.29	175,266,942.71	177,891,459.90	175,193,688.32
หัก ค่าเพื่อการได้รับคืน	(29,270,301.48)	(29,270,301.48)	(29,270,301.48)	(29,270,301.48)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ	148,694,412.81	145,996,641.23	148,621,158.42	145,923,386.84
รวม	152,940,188.03	149,927,233.93	149,062,484.11	146,052,530.01

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้รับคืนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 61.80 ล้านบาท บริษัทจึงจัดประเภทรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืนดังกล่าวไปเป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 บริษัทได้รับคืนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 58.20 ล้านบาท บริษัทจึงจัดประเภทรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืนดังกล่าวไปเป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง 2 วงเงินจำนวนเงินรวม 25 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินแรก 20 ล้านบาท และวงเงินที่สอง 5 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ Fixed+1 และอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินเบิกเกินบัญชีแรกค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทจำนวน 10 ล้านบาท และวงเงินที่สองไม่มีหลักประกัน

**บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศห้าแห่ง มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงิน (ล้านบาท)		อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	หลักประกัน
	2566	2565		
1	80	80	MMR	- เงินฝากประจำของบริษัทจำนวนเงิน 20 ล้านบาท
2	50	50	MMR	- กรรมการบริษัท
3	30	30	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
4	50	50	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
5	40	40	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
6	30	30	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
7	200	100	MMR	- ไม่มีหลักประกัน
	480	380		

**19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน**  
**บัญชีนี้ประกอบด้วย**

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2566	2565
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	641,779,554.59	684,706,645.34
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(330,757,231.21)	(251,025,381.30)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	311,022,323.38	433,681,264.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศสี่แห่ง โดยแต่ละวงเงินจะมีการเบิกเงินกู้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงินใช้ได้ (ล้านบาท)	เงินกู้ที่เบิก (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	เงินต้นงวดละ (ล้านบาท)	วันที่กู้ของเงินกู้ครั้งแรก	หลักประกัน ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
					และวันที่สิ้นสุดของ เงินกู้ครั้งสุดท้าย	
1	1,005	542.99	Fixed Rate	5.63	ก.พ. 63 - ก.ค. 69	435
2	300	300.00	MLR - 2.705%	4.79	มี.ค. 63 - พ.ย. 67	338
3	50	50.00	Fixed Rate	1.04	พ.ค. 64 - พ.ค. 68	54
4	200	200.00	MLR - 2.805%	3.19	ก.ย. 64 - พ.ค. 69	285
5	160	160.00	MLR - 2.705%	2.55	พ.ย. 65 - พ.ค. 70	204
6	100	100.00	Fixed Rate	2.78	ส.ค. 66 - ส.ค. 69	147
7	300	5.00	THOR	0.06	ธ.ค. 66 - ธ.ค. 71	8
	2,115	1,357.99	Compound+1.03%	20.04		1,471

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศสามแห่ง โดยแต่ละวงเงินจะมีการเบิกเงินกู้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงินใช้ได้ (ล้านบาท)	เงินกู้ที่เบิก (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	เงินต้นงวดละ (ล้านบาท)	วันที่กู้ของเงินกู้ครั้งแรกและ วันที่สิ้นสุด ของเงินกู้ครั้งสุดท้าย	หลักประกัน ทะเบียนรถยนต์ (คัน)
1	1,000	216.44	Fixed Rate	6.94	พ.ค. 62 - เม.ย. 67	556
2	300	300.00	MLR - 2.705%	4.79	มี.ค. 63 - พ.ย. 67	351
3	50	50.00	Fixed Rate	1.04	พ.ค. 64 - พ.ค. 68	54
4	200	200.00	MLR - 2.805%	3.19	ก.ย. 64 - พ.ค. 69	286
5	160	110.00	MLR - 2.705%	1.76	พ.ย. 65 - ธ.ค. 69	165
	<u>1,710</u>	<u>876.44</u>		<u>17.72</u>		<u>1,412</u>

เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาและต้องชำระอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (ไม่เกิน 3.0 - 3.5 : 1 เท่า)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	684,706,645.34	837,321,971.17
บวก กู้ยืมเงินเพิ่มในระหว่างปี	236,424,281.40	240,000,000.00
หัก จ่ายชำระคืนในระหว่างปี	(279,351,372.15)	(392,615,325.83)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	<u>641,779,554.59</u>	<u>684,706,645.34</u>

บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นนี้บางส่วน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนรวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท โดยแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวบวกด้วยส่วนเพิ่มจำนวนหนึ่งตามที่ระบุในสัญญาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ การทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้างต้น ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของเงินกู้ยืมเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยโดยบริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับรายการดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 33.3)

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

20. หนี้สินตามสัญญาเช่า

20.1 มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	890,992,129.14	862,680,637.74	837,735,450.50	798,503,082.52
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	1,235,825,939.97	267,081,324.88	1,210,923,305.85	267,081,324.88
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(1,903,922.18)	-	(1,903,922.18)	-
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	32,120,067.43	20,866,870.83	29,501,445.41	18,117,295.75
เงินจ่ายชำระระหว่างปี	(396,184,519.93)	(259,574,095.65)	(380,276,562.10)	(245,966,252.65)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	-	(62,608.66)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,760,849,694.43	890,992,129.14	1,695,979,717.48	837,735,450.50
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(503,044,411.13)	(278,845,737.17)	(490,261,648.18)	(269,283,474.97)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	1,257,805,283.30	612,146,391.97	1,205,718,069.30	568,451,975.53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายชำระ ดังนี้

	บาท					
	งบการเงินรวม					
	2566			2565		
	เงินสด	ดอกเบี้ยจ่าย	ยอดที่ต้องชำระ	เงินสด	ดอกเบี้ยจ่าย	ยอดที่ต้องชำระ
ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี	503,044,411.13	48,942,040.19	551,986,451.32	278,845,737.17	21,071,627.52	299,917,364.69
ถึงกำหนดการจ่ายชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	1,225,608,509.26	70,340,065.71	1,295,948,574.97	574,418,736.44	29,451,074.10	603,869,810.54
ถึงกำหนดการชำระเกินกว่าห้าปี	32,196,774.04	2,126,416.84	34,323,190.88	37,727,655.53	3,342,456.03	41,070,111.56
รวม	1,760,849,694.43	121,408,522.74	1,882,258,217.17	890,992,129.14	53,865,157.65	944,857,286.79

	บาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2566			2565		
	เงินสด	ดอกเบี้ยจ่าย	ยอดที่ต้องชำระ	เงินสด	ดอกเบี้ยจ่าย	ยอดที่ต้องชำระ
ถึงกำหนดการจ่ายชำระภายในหนึ่งปี	490,261,648.18	46,490,712.94	536,752,361.12	269,283,474.97	18,777,517.72	288,060,992.69
ถึงกำหนดการจ่ายชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	1,192,067,812.63	64,365,993.34	1,256,433,805.97	555,063,091.40	22,792,177.14	577,855,268.54
ถึงกำหนดการชำระเกินกว่าห้าปี	13,650,256.67	841,254.20	14,491,510.87	13,388,884.13	1,015,370.42	14,404,254.55
รวม	1,695,979,717.48	111,697,960.48	1,807,677,677.96	837,735,450.50	42,585,065.28	880,320,515.78

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

20.2 จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าเสื่อมราคา - สิทธิประโยชน์การใช้	16,919,461.91	16,531,818.24	2,745,313.43	2,998,686.61
ดอกเบี้ยจ่าย	31,837,800.93	20,866,870.83	29,219,178.91	18,117,295.75
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	329,020.13	1,879,868.50	257,020.01	255,552.00
	<u>49,086,282.97</u>	<u>39,278,557.57</u>	<u>32,221,512.35</u>	<u>21,371,534.36</u>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำหรับสัญญาเช่าในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 396.44 ล้านบาท และ 259.83 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 380.53 ล้านบาท และ 246.22 ล้านบาท ตามลำดับ

21. หุ้นกู้

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน - ตามมูลค่าที่ตราไว้	750,000,000.00	1,250,000,000.00
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้หรือตัดบัญชี	<u>(1,014,979.99)</u>	<u>(838,845.44)</u>
	748,985,020.01	1,249,161,154.56
<u>หัก</u> ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>-</u>	<u>(799,778,496.72)</u>
หุ้นกู้ - สุทธิ	<u>748,985,020.01</u>	<u>449,382,657.84</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจำหน่ายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
มูลค่าหุ้นกู้	: 700 ล้านบาท (700,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	: 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.96 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	: ทุกวันที่ 25 กรกฎาคม และวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 5

วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 11 กันยายน 2563
มูลค่าหุ้นกู้	:	100 ล้านบาท (100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	:	3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 กันยายน 2566
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.10 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ทุกวันที่ 11 มีนาคม และวันที่ 11 กันยายน ของทุกปี

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 6

วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าหุ้นกู้	:	450 ล้านบาท (450,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	:	3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.23 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 7

วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
มูลค่าหุ้นกู้	:	300 ล้านบาท (300,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)
อายุและวันครบกำหนดไถ่ถอน	:	3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.23 ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ทุกวันที่ 9 พฤษภาคม และวันที่ 9 พฤศจิกายน ของทุกปี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้บันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอดัตถบัญชีและทยอยตัดจำหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอดัตถบัญชีได้แสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

22. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ ณ วันต้นปี	27,609,883.12	28,570,168.99	24,760,868.63	25,555,310.43
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,531,431.81)	-	(896,563.71)
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ	-	(2,030,713.33)	-	(2,030,713.33)
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยในปัจจุบัน	2,936,480.06	2,601,859.27	2,392,766.04	2,132,835.24
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี	30,546,363.18	27,609,883.12	27,153,634.67	24,760,868.63

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน				
ต้นทุนบริการ	2,229,515.19	2,148,577.46	1,770,132.00	1,730,617.68
ดอกเบี้ยจากการผูกพัน	706,964.87	453,281.81	622,634.04	402,217.56
รวม	<u>2,936,480.06</u>	<u>2,601,859.27</u>	<u>2,392,766.04</u>	<u>2,132,835.24</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิกำไรเงินได้	-	1,225,145.45	-	717,250.97

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	2.52 - 2.96	2.52 - 2.96	2.52	2.52
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6.00	6.00	6.00	6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	3.58 - 34.38	3.58 - 34.38	3.58 - 34.38	3.58 - 34.38

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(885,608.60)	(922,026.08)	(751,232.79)	(786,511.83)
ลดลงร้อยละ 0.50	931,616.88	971,605.28	788,051.92	826,252.33
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	2,100,577.22	1,859,732.33	1,789,610.52	1,597,933.64
ลดลงร้อยละ 1	(1,931,170.44)	(1,713,901.56)	(1,653,883.34)	(1,480,475.91)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	(505,937.91)	(1,849,524.43)	(151,481.13)	(1,550,913.64)
ลดลงร้อยละ 20	586,651.32	2,103,034.79	152,418.47	1,737,779.80

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

23. รายได้อื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ดอกเบี้ยรับ	479,310.37	126,540.89	479,310.37	126,540.89
ค่าปรับเล็กสัญญา	5,350,864.72	5,630,098.26	5,350,864.72	5,630,098.26
ค่าบริการของศูนย์บริการ	4,969,573.98	4,576,665.29	4,969,573.98	4,576,665.29
ค่านายหน้ารับ	12,515,272.35	10,148,659.34	-	-
รางวัลส่งเสริมการขาย	1,744,129.14	5,777,716.05	1,654,328.70	5,777,716.05
อื่นๆ	40,510,538.56	33,351,235.40	24,589,158.52	20,825,595.33
รวม	65,569,689.12	59,610,915.23	37,043,236.29	36,936,615.82

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	55,558,878.60	8,939,043.94	60,736,097.10	47,596,748.58
ต้นทุนรถยนต์ที่ขายจากสินทรัพย์ ที่มีไว้ให้เช่า	429,140,030.83	342,396,678.45	429,140,030.83	342,396,678.45
ค่าซื้อรถยนต์มือสอง	67,368,155.07	238,774,146.93	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	91,562,004.45	85,728,094.56	59,721,291.00	58,715,888.08
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	874,046,339.29	885,827,968.61	857,343,344.51	869,563,114.38
อื่นๆ	248,211,882.71	245,871,091.47	248,211,882.71	245,871,091.47



**บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้**

25.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1,582,140.72	1,932,680.27	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	48,584,181.67	47,317,309.36	48,843,596.16	47,651,230.92
รวม	<u>50,166,322.39</u>	<u>49,249,989.63</u>	<u>48,843,596.16</u>	<u>47,651,230.92</u>
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	(21,535.37)	21,903.19	(21,535.37)	21,903.19
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	306,286.36	-	179,312.74
รวม	<u>(21,535.37)</u>	<u>328,189.55</u>	<u>(21,535.37)</u>	<u>201,215.93</u>

25.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	242,856,218.36	232,476,472.67	235,691,770.14	293,801,353.55
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	<u>48,571,243.67</u>	<u>46,495,294.53</u>	<u>47,138,354.03</u>	<u>58,760,270.71</u>
รายการกระทบยอด				
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	1,576,665.73	2,893,032.07	1,554,527.14	2,860,684.43
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ได้นำมาคำนวณกำไรทางภาษี				
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	-	-	-	(13,999,790.00)
- ค่าใช้จ่ายที่หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี	(306,992.69)	(425,263.60)	(174,690.69)	(256,860.85)
อื่นๆ	325,405.68	286,926.63	325,405.68	286,926.63
รวมรายการกระทบยอด	<u>1,595,078.72</u>	<u>2,754,695.10</u>	<u>1,705,242.13</u>	<u>(11,109,039.79)</u>
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u><u>50,166,322.39</u></u>	<u><u>49,249,989.63</u></u>	<u><u>48,843,596.16</u></u>	<u><u>47,651,230.92</u></u>

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 25.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2566		2565	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	242,856,218.36		232,476,472.67	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	48,571,243.67	20.00	46,495,294.53	20.00
รายการกระทบยอด	1,595,078.72	0.66	2,754,695.10	1.18
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	50,166,322.39	20.66	49,249,989.63	21.18

  

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566		2565	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	235,691,770.14		293,801,353.55	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	47,138,354.03	20.00	58,760,270.71	20.00
รายการกระทบยอด	1,705,242.13	0.72	(11,109,039.79)	(3.78)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	48,843,596.16	20.72	47,651,230.92	16.22

26. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	192,689,895.97	183,226,483.04	186,848,173.98	246,150,122.63
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.77	0.73	0.75	0.98

27. สรรองตามกฎหมาย

บริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทย่อย

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิทุกคราวที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าสำรองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

**28. การจัดสรรกำไรสะสม**

บริษัท

ปี 2566

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 122.50 ล้านบาท ได้จ่ายแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2565 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2566

รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140 ล้านบาท

ปี 2565

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 107.50 ล้านบาท ได้จ่ายแล้วในวันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 42.50 ล้านบาท และวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 65 ล้านบาท

และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 47.50 ล้านบาท ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2565

รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112.50 ล้านบาท

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทย่อย

ปี 2565

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 175 บาท จำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาท และได้จ่ายปันผลแล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 และจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 2.04 ล้านบาท

**29. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน**

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสำหรับพนักงานประจำทั้งหมดของบริษัทตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเข้าร่วมในกองทุนจดทะเบียนประเภทหลายนายจ้าง ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

พนักงานและบริษัทจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนโดยคิดตามระยะเวลาการทำงาน พนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของกองทุนและตามระยะเวลาการทำงานกับบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เป็นจำนวนเงิน 1.45 ล้านบาท และ 1.55 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการจำนวนเงิน 1.28 ล้านบาท และ 1.38 ล้านบาท ตามลำดับ)

**30. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน**

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	684,706,645.34	(42,927,090.75)	-	641,779,554.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	890,992,129.14	(364,064,452.50)	1,233,922,017.79	1,760,849,694.43
หุ้นกู้	1,249,161,154.56	(500,000,000.00)	(176,134.55)	748,985,020.01
รวม	<u>2,824,859,929.04</u>	<u>(906,991,543.25)</u>	<u>1,233,745,883.24</u>	<u>3,151,614,269.03</u>

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	837,431,487.07	(152,615,325.83)	(109,515.90)	684,706,645.34
หนี้สินตามสัญญาเช่า	862,680,637.74	(238,707,224.82)	267,018,716.22	890,992,129.14
หุ้นกู้	1,399,314,013.72	(150,000,000.00)	(152,859.16)	1,249,161,154.56
รวม	<u>3,099,426,138.53</u>	<u>(541,322,550.65)</u>	<u>266,756,341.16</u>	<u>2,824,859,929.04</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	684,706,645.34	(42,927,090.75)	-	641,779,554.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	837,735,450.50	(350,775,116.69)	1,209,019,383.67	1,695,979,717.48
หุ้นกู้	1,249,161,154.56	(500,000,000.00)	(176,134.55)	748,985,020.01
รวม	<u>2,771,603,250.40</u>	<u>(893,702,207.44)</u>	<u>1,208,843,249.12</u>	<u>3,086,744,292.08</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	837,431,487.07	(152,615,325.83)	(109,515.90)	684,706,645.34
หนี้สินตามสัญญาเช่า	798,503,082.52	(227,848,956.90)	267,081,324.88	837,735,450.50
หุ้นกู้	1,399,314,013.72	(150,000,000.00)	(152,859.16)	1,249,161,154.56
รวม	<u>3,035,248,583.31</u>	<u>(530,464,282.73)</u>	<u>266,818,949.82</u>	<u>2,771,603,250.40</u>

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสัญญาบริการจำนวน 2 สัญญา ระยะเวลา 1-2 ปี มีอัตราค่าบริการจำนวนเงิน 0.83 ล้านบาทต่อปี

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ติดตั้ง และพัฒนาโปรแกรมระบบงานและออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะต้องจ่ายตามสัญญาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 2.41 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

31.3 ภาระค่าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันการทำสัญญาเช่า และของประกันราคา เป็นจำนวนเงิน 127.69 ล้านบาท และหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.19 ล้านบาท ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่ง (วงเงินค้ำประกันรวม 265 ล้านบาท)

และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท 3 ฉบับที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งค้ำประกัน โดยเงินฝากประจำธนาคารกรมการจำนวนเงิน 0.19 ล้านบาท

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงาน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจให้เช่ารถยนต์และ (2) ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง ซึ่งดำเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ธุรกิจให้เช่ารถยนต์		ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
<b>รายได้</b>						
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	1,300,645	1,347,056	-	-	1,300,645	1,347,056
รายได้จากการขายรถยนต์	719,390	554,777	86,439	318,743	805,829	873,520
รวม	2,020,035	1,901,833	86,439	318,743	2,106,474	2,220,576
<b>ต้นทุน</b>						
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	1,157,190	1,162,920	-	-	1,157,190	1,162,920
ต้นทุนการขายรถยนต์	429,140	342,397	79,065	286,377	508,205	628,774
รวม	1,586,330	1,505,317	79,065	286,377	1,665,395	1,791,694
กำไรขั้นต้น	433,705	396,516	7,374	32,366	441,079	428,882
<b>จังหวะเวลาของการรับรู้รายได้</b>						
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	1,300,645	1,347,056	-	-	1,300,645	1,347,056
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	719,390	554,777	86,439	318,743	805,829	873,520
รวม	2,020,035	1,901,833	86,439	318,743	2,106,474	2,220,576
<b>รวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>						
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4,727,028	4,299,252	-	-	4,727,028	4,299,252
สินทรัพย์ถาวรอื่น	2,020	2,273	164,407	166,110	166,427	168,383
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	33,590	26,949	59,715	48,986	93,305	75,935
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13,553	13,500	1,251	1,220	14,804	14,720
สินทรัพย์อื่น	852,607	1,002,553	27,341	34,920	879,948	1,037,473
รวม	5,628,798	5,344,527	252,714	251,236	5,881,512	5,595,763

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีลูกค้ารายใดที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ (หมายถึงมีรายได้ไม่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)

**33. เครื่องมือทางการเงิน**

**33.1 การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

**33.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต**

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเงินฝากกับธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว

**33.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่า และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญ (ซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19) สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	2566 (บาท)				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม			รวม	
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	56,863,717.51	21,199.86	1,723,937.08	58,608,854.45	0.20 - 0.95
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	166,708,119.15	166,708,119.15	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	52,160,386.20	-	52,160,386.20	9.30 - 10.02
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	223,192.11	223,192.11	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	0.75
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	70,342,807.01	70,342,807.01	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	363,425,135.91	278,354,418.68	-	641,779,554.59	MLR, Fixed
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,760,849,694.43	-	1,760,849,694.43	2.48 - 4.83
หุ้นกู้	-	748,985,020.01	-	748,985,020.01	2.23 - 4.23
	2565 (บาท)				
	งบการเงินรวม			รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	73,579,698.76	21,097.85	391,281.10	73,992,077.71	0.05 - 0.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	243,987,645.64	243,987,645.64	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	21,255,936.59	-	21,255,936.59	7.37
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	116,061,835.75	116,061,835.75	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	0.15
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	92,873,701.13	92,873,701.13	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	437,021,276.58	247,685,368.76	-	684,706,645.34	MLR, Fixed
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	890,992,129.14	-	890,992,129.14	2.31 - 4.79
หุ้นกู้	-	1,249,161,154.56	-	1,249,161,154.56	2.32 - 3.10



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	2566 (บาท)				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ตามอัตราตลาด				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	56,863,717.51	21,199.86	1,434,616.01	58,319,533.38	0.20 - 0.95
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	163,606,730.03	163,606,730.03	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	52,160,386.20	-	52,160,386.20	9.30 - 10.02
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	223,192.11	223,192.11	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	0.75
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	129,468,266.25	129,468,266.25	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	363,425,135.91	278,354,418.68	-	641,779,554.59	MLR, Fixed
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,695,979,717.48	-	1,695,979,717.48	2.79 - 3.14
หุ้นกู้	-	748,985,020.01	-	748,985,020.01	2.23 - 4.23
<b>2565 (บาท)</b>					
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
ตามอัตราตลาด					
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	73,579,698.76	21,097.85	97,987.90	73,698,784.51	0.05 - 0.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	238,994,162.27	238,994,162.27	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	21,255,936.59	-	21,255,936.59	7.37
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	116,061,835.75	116,061,835.75	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	0.15
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	135,717,282.00	135,717,282.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	437,021,276.58	247,685,368.76	-	684,706,645.34	MLR, Fixed
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	837,735,450.50	-	837,735,450.50	2.21 - 3.90
หุ้นกู้	-	1,249,161,154.56	-	1,249,161,154.56	2.32 - 3.10

**สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งมีจำนวนเงินตามสัญญา 300 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับดอกเบี้ยในอัตราผันแปรที่อ้างอิงอัตรา THOR บวกส่วนเพิ่มตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 19 และจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีเงื่อนไขที่ตรงกันกับเงื่อนไขของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ได้แก่ จำนวนเงินต้น วันครบกำหนด วันที่จ่ายชำระ และวันที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ย) โดยในการทดสอบความมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง บริษัทได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน

แหล่งที่มาหลักของความไม่มีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้คือผลกระทบของคู่สัญญาและความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่มีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้สะท้อนอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของรายการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยไม่มีแหล่งที่มาของความไม่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนเงินของสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ ถูกกำหนดในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้

ประเภทการป้องกันความเสี่ยง	เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง		มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหนี้สิน (บาท)		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยรับ	อัตราดอกเบี้ยจ่าย
	สัญญาอนุพันธ์	มูลค่าตามสัญญา (บาท)	ความเสี่ยงหนี้สิน (บาท)	ตามสัญญา (ร้อยละ)		จ่ายตามสัญญา (ร้อยละ)	
ความเสี่ยง กระแสเงินสด	สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	5,000,000.00	5,107,676.86	ธันวาคม 2571	THOR+1.03%	FIXED 4.05	

จำนวนรวมของขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้

ประเภทการป้องกันความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิภาพ		การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
	การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	ในการป้องกันความเสี่ยง (บาท)	หนี้สินทางการเงิน
2566		(107,676.86)	หนี้สินทางการเงิน

33.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นหุ้นกู้ซึ่งได้สรุปข้อเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	2566 (บาท)			
	งบการเงินรวม			
	มูลค่ายุติธรรม - สัญญาอนุพันธ์	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	58,608,854.45	58,608,854.45
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	166,708,119.15	166,708,119.15
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	-	52,160,386.20	52,160,386.20
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	223,192.11	-	223,192.11
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
	-	223,192.11	327,477,359.80	327,700,551.91
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	70,342,807.01	70,342,807.01
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่เพื่อให้เช่า	-	-	76,790,754.37	76,790,754.37
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	641,779,554.59	641,779,554.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	1,760,849,694.43	1,760,849,694.43
หุ้นกู้	-	-	748,985,020.01	748,985,020.01
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	107,676.86	-	-	107,676.86
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	-	-	159,388,540.82	159,388,540.82
	107,676.86	-	3,458,136,371.23	3,458,244,048.09

	2565 (บาท)		
	งบการเงินรวม		
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	73,992,077.71	73,992,077.71
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	243,987,645.64	243,987,645.64
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	21,255,936.59	21,255,936.59
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	116,061,835.75	-	116,061,835.75
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	50,000,000.00	50,000,000.00
	116,061,835.75	389,235,659.94	505,297,495.69

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	2565 (บาท)		
	งบการเงินรวม		
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีหมนเวียนอื่น	-	92,873,701.13	92,873,701.13
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	-	145,536,281.81	145,536,281.81
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	684,706,645.34	684,706,645.34
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	890,992,129.14	890,992,129.14
หุ้นกู้	-	1,249,161,154.56	1,249,161,154.56
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	-	160,877,202.62	160,877,202.62
	-	3,224,147,114.60	3,224,147,114.60

	2566 (บาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่ายุติธรรม - สัญญาอนุพันธ์	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	58,319,533.38	58,319,533.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีหมนเวียนอื่น	-	-	163,606,730.03	163,606,730.03
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	-	52,160,386.20	52,160,386.20
สินทรัพย์ทางการเงินหมนเวียนอื่น	-	223,192.11	-	223,192.11
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
	-	223,192.11	324,086,649.61	324,309,841.72
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีหมนเวียนอื่น	-	-	129,468,266.25	129,468,266.25
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	-	-	76,790,754.37	76,790,754.37
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	641,779,554.59	641,779,554.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	1,695,979,717.48	1,695,979,717.48
หุ้นกู้	-	-	748,985,020.01	748,985,020.01
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	107,676.86	-	-	107,676.86
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	-	-	159,388,540.82	159,388,540.82
	107,676.86	-	3,452,391,853.52	3,452,499,530.38

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	2565 (บาท)		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	73,698,784.51	73,698,784.51
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	238,994,162.27	238,994,162.27
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	21,255,936.59	21,255,936.59
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	116,061,835.75	-	116,061,835.75
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	50,000,000.00	50,000,000.00
	116,061,835.75	383,948,883.37	500,010,719.12
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	135,717,282.00	135,717,282.00
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	-	145,536,281.81	145,536,281.81
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	684,706,645.34	684,706,645.34
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	837,735,450.50	837,735,450.50
หุ้นกู้	-	1,249,161,154.56	1,249,161,154.56
เงินประกันค้ำเช่ารถยนต์จากลูกค้า	-	160,877,202.62	160,877,202.62
	-	3,213,734,016.83	3,213,734,016.83

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายการดังต่อไปนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
<b>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น</b>		
กองทุนเปิด	223,192.11	116,061,835.75
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	223,192.11	116,061,835.75

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

33.5 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	2566			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- กองทุนเปิด	-	223,192.11	-	223,192.11
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
- หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	107,676.86	-	107,676.86
	2565			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- กองทุนเปิด	-	116,061,835.75	-	116,061,835.75

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม  
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำนวณ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารของบริษัทและบริษัทย่อยด้วยการพิจารณาเงื่อนไขในตลาดที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยคือการทำให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.47 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 1.40 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.60 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 1.52 : 1)

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน**

ตามการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 92.50 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนมิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท และเงินปันผลที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงิน 27.50 ล้านบาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท

**36. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567